



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสรรพยา กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โทร ๐-๕๖๔๙-๙๗๖๙

ที่ ขน ๐๐๓๒.๓๐๑/-

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพยา

ตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพยาที่ ๓๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการขออนุมัติ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยปฏิบัติตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ จากการติดตามการดำเนินงานปรากฏผลว่า โดยส่วนใหญ่ทุก
หน่วยงานของโรงพยาบาลสรรพยา มีการขออนุญาตผ่านแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน มีดังนี้

๑. การปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
อาจทำให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เกิดความล่าช้า เนื่องจากเมื่อผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้
ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ต่อผู้อนุมัติรับรองแล้ว แต่บางกรณีผู้อนุมัติรับรองติดประชุม ติดไป
ราชการ จึงไม่สามารถเซ็นอนุมัติรับรองได้ทันที ทำให้กระบวนการล่าช้าออกไป และเกิดผลกระทบต่อ
หน่วยงานนั้น ๆ เช่น กลุ่มงานพัสดุ ในกรณีต้องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือประกาศผลการอุทธรณ์ ซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เช่น วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน เวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรองและผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ในบางครั้งเจ้าหน้าที่มีการลัดขั้นตอนวิธีการ โดยไม่มีการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ โดยมีการออก
หนังสือเวียนเพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งโดยทั่วกัน ซึ่งปัญหามักพบในกรณีโทรศัพท์แจ้ง
ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ก่อน แล้วมาทำแบบฟอร์มขอเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ย้อนหลัง เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันท์ ช่างคง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นพ. ศติง ธีระปวง ๒๐๒๒

(นายอุทพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพยา